

Số: /BC-UBND

Dương Quang, ngày tháng 6 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Kính gửi: Phòng Văn hóa - Thông Tin thị xã Mỹ Hòa.

Thực hiện Công văn số 882/UBND-VHXX ngày 03/6/2024 của UBND thị xã Mỹ Hòa về việc báo cáo Tình hình thực hiện Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ. UBND xã Dương Quang báo cáo kết quả thực hiện với nội dung như sau:

1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện

Nhiệm vụ triển khai các văn bản QPPL khi mới có hiệu lực thi hành luôn được UBND xã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của nhà nước. Khi Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương có hiệu lực thi hành; UBND xã đã chủ động quán triệt, tuyên truyền và phổ biến triển khai nghiêm túc các quy định trong Nghị định về kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống, về trang trí khánh tiết lễ kỷ niệm, trang phục, nghi thức ngày kỷ niệm; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo các quy định về điều kiện, quy mô và yêu cầu tổ chức ngày hưởng ứng vào hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng tại địa phương.

2. Kết quả thực hiện

Giai đoạn 2018-2024 vừa qua, thực hiện Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ cũng như sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên, UBND thị xã Mỹ Hòa về tổ chức kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng; trong những năm qua, hoạt động kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng trên địa bàn xã Dương Quang được tổ chức cơ bản đảm bảo theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, tập trung vào kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như: Kỷ niệm ngày GPMN 30/4, ngày Quốc tế lao động 01/5; ngày giải phóng Điện Biên 07/5, ngày sinh nhật Bác 19/5, ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6, ngày TBLN 27/7; kỷ niệm CMT8 và Quốc khánh 02/9, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12..., các hoạt động hưởng ứng như Tết trồng cây, Giờ trái đất, ...

Các hoạt động được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ; xã Dương Quang tổ chức các hoạt động kỷ niệm, hưởng ứng đảm bảo theo kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm của cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ yếu thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thi đua và các hoạt động thiết thực khác kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống. Địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về Treo

Đăng kỳ và Quốc kỳ, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiêu đề buổi lễ vị trí Bục phát biểu, Hoa trang trí, Khẩu hiệu của buổi lễ, trang trí cờ, băng rôn khẩu hiệu, Trang phục của thành viên Ban Tổ chức, đại biểu, khách mời tham dự, Nghi thức tổ chức,...

Việc thực hiện công tác hoạt động kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng trên địa bàn xã Dương Quang được tổ chức đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, các thông điệp tuyên truyền bảo đảm phù hợp chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam. Các sự kiện mít tinh, diễu hành, hội nghị, hội thảo và các hoạt động khác của ngày hưởng ứng thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường an toàn xã hội.

3. Đánh giá chung

Các quy định của Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương đã cơ bản đáp ứng tốt việc tổ chức thực hiện ở cơ sở; trong những năm qua địa phương tổ chức thực hiện đảm bảo không phát sinh các vướng mắc; do đó địa phương không có kiến nghị, đề xuất về nội dung của Nghị định.

Trên đây là Báo cáo Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương; UBND xã Dương Quang trân trọng báo cáo Phòng VH TT thị xã./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Lưu: VT, VH.XH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Tuấn